



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า ๒๘

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สกอ.มีนผลครูสภายกเลิกป.บัณฑิต

### กระทบสควค.-ถกทางออกเปิดป.โทวิชาครู

รศ.ดร.พินิติ รตะนาหกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในโครงการ สควค. หลังจากครูสภายกเลิกหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ว่า เมื่อครูสภายกเลิก ป.บัณฑิตวิชาชีพครูไปแล้ว ทำให้บัณฑิตที่จบ 4 ปีมีปัญหา ซึ่งขณะนี้ การแก้ปัญหาอยู่ระหว่างหารือว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำหลักสูตรปริญญาโทโดยใส่ วิชาชีพครูไปด้วย เมื่อจบมาแล้วก็ได้วุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องหารือกับครูสภาด้วย อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวได้รับการทักท้วงจากกลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเห็นว่า แทนที่จะผลิต 5 ปี ให้ผลิตอีก 1 ปี เพื่อได้ปริญญาโทไปด้วยจะดีกว่า

"เมื่อเป็นอย่างนี้ผู้รับผิดชอบโครงการก็เดือดร้อน โดยโครงการ สควค.เป็นโครงการที่รัฐมนตรีอนุมัติให้นักศึกษาที่จบสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มาเรียน ป.บัณฑิต 1 ปี แล้วไปเป็นครูสอนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุมัติไปแล้ว 5 ปี แต่ทำได้ปีเดียวก็ยกเลิก ป.บัณฑิต ทางออกที่เป็นไปได้คือปรับหลักสูตรปริญญาโทแล้วใส่วิชาชีพครูลงไป แต่ถ้าบังคับหน่วยกิตเอาหลักสูตรครูเรียน 50 หน่วยไปใส่เลยคงจะยาก" รศ.ดร.พินิติกกล่าว

โครงการ สควค.เป็นโครงการให้ทุนผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ มีความศรัทธาในอาชีพครู เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ และเพื่อพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยปีการศึกษา 2553 รับจำนวน 580 คน ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

หน้า 28